

## คำประกาศธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐

โดย พระพรหมวชิรญาณ

ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ของมหาเถรสมาคม

วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๔๐ - ๐๙.๕๐ น.

ณ อาคารอิมแพค ฟอรั่ม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี

ท่าน

เจริญพร

พระเถรานุเถระ เจ้าคณะพระสังฆาธิการทุกรูป

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี

ศาสตราจารย์ คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีเกียรติทุกท่าน

กระผม/อาตมาภาพในฐานะประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ปัจจุบันได้รับมอบหมายจากมหาเถรสมาคมให้ดำเนินงานด้านพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ อันได้แก่ “ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ” บรรจุเข้าสู่แผนงานด้านสาธารณสงเคราะห์ อันเป็นส่วนหนึ่งในยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา แล้ว

“ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๐” ถือเป็นการดำเนินงานที่สืบเนื่องมาจากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๕ พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ โดยได้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มติที่ ๑๙๑/๒๕๖๐ เรื่อง การดำเนินงานพระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาพะ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ธรรมนูญฯ เป็นกรอบและแนวทางในการส่งเสริมสุขภาพะพระสงฆ์และชุมชนทั่วประเทศ ด้วยการกำหนดเป้าหมายสำคัญในการขับเคลื่อนไว้ ๓ ประการ ได้แก่ ๑) พระสงฆ์กับการดูแลสุขภาพตนเองตามหลักพระธรรมวินัย ๒) ชุมชนและสังคมกับการดูแลสุขภาพะพระสงฆ์ที่ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย และ ๓) บทบาทพระสงฆ์ในการเป็นผู้นำด้านสุขภาพะของชุมชนและสังคม โดยยึดหลักการใช้ทางธรรมนำทางโลก เพื่อที่จะนำไปสู่การส่งเสริมและสนับสนุนสุขภาพะของพระสงฆ์และชุมชนที่สมบูรณ์ทั้งทางกาย ทางจิต ทางปัญญา และทางสังคม ตลอดจนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพะเกิดการเชื่อมโยงกันระหว่างวัด ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้เกิด “พระแข็งแรง วัดมั่นคง ชุมชนเป็นสุข” ภายใน ๑๐ ปี นับจากนี้

การจัดทำธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ ได้ผ่านการดำเนินงานภายใต้การมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนอย่างรอบคอบ ตั้งแต่กระบวนการสืบค้นงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง การยกย่อง กระบวนการรับฟังความคิดเห็น การวิพากษ์โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งฝ่ายฆราวาสและฝ่ายสงฆ์ และผ่านการพิจารณาของคณะสงฆ์ฝ่ายต่าง ๆ จนนำมาสู่การเห็นชอบของฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ และที่ประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๐ มติที่ ๖๘๕ เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ รับทราบแล้ว

บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผม/อาตมาขออนุโมทนาผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนที่เป็นส่วนสำคัญในการก่อเกิดธรรมนูญฯ ฉบับนี้ และขอประกาศให้ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทราบโดยทั่วกันและขอให้การดำเนินงานขับเคลื่อนตามธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ ขอเจริญพร

-----